

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลขุนหาญ ประจำปี ๒๕๖๕
 ครอบคลุม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	อุบัติการณ์การกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่	บุคลากรโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคให้บุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๔.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไป ตามมาตรการต่างๆ	อุบัติการณ์การ กระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทาง ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือรายได้และיעודคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	บุคลากรโรงพยาบาลชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วน อื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายได้และיעודคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลชลบุรี และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุน สวัสดิการภายในหน่วยงาน	บุคลากรโรงพยาบาลชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการการจัดสวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุน สวัสดิการภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลชลบุรี และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	

ลงชื่อ.....

(นายเดช ฝิวอ่อน)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน